



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
29 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ฝุ่น PM2.5

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และการเผาป่า สั่งการให้ กต.ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาการเผาไหม้ กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ปัญหาทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง และวันนี้ได้เน้นย้ำอีกครั้งเพราะจุดความร้อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ได้มีการหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งรายงานสถานการณ์ล่าสุดจาก GISTDA ไทยพบจุดความร้อน 5,396 จุด, เมียนมา 6,877 จุด, สปป.ลาว 4,066 จุด, กัมพูชา 739 จุด และเวียดนาม 626 จุด ซึ่งนายกฯ พุดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เช่น การปิดป่าในส่วนที่มีสถานการณ์ไฟป่าในระดับวิกฤต หรือเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขึ้นรุนแรง และกำชับจังหวัดประกาศห้ามเผาในทุกพื้นที่

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า กรณีปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ได้สั่งการให้ สสจ. ทุกแห่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด และ 6 จังหวัดที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน ให้พิจารณาเปิด EOC และดำเนินงานตาม "3 มาตรการ 10 กิจกรรมสำคัญ" ได้แก่ 1.มาตรการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ คือ เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและยกระดับการสื่อสารเชิงรุกสร้างความรอบรู้ความเข้มแข็งของชุมชน 2.มาตรการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยง และ 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเข้าสู่ระยะวิกฤต, ส่งเสริมและขับเคลื่อนกฎหมาย พ.ร.บ.การสาธารณสุข และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ รวมถึงส่งเสริมองค์การดมลพิษ พร้อมให้ปรับระบบบริการตามบริบทพื้นที่ เช่น เลื่อนนัดผู้ป่วยตามความเหมาะสม จัดส่งยาทางไปรษณีย์ รักษาผ่านระบบ Telemedicine, จัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่น, สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน, จัดระบบการทำงานที่บ้าน และประชุมสื่อสารผ่านออนไลน์ กำชับเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย สื่อสารให้คำแนะนำประชาชนต่อเนื่อง ให้ลดระยะเวลาการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น, งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์

- นพ.วิฑูรย์ คำหล้า นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวว่า สถิติผู้ป่วยทางเดินหายใจใน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 19-26 มี.ค. 66 พบมีผู้ป่วยมารักษา 3,478 คน เฉพาะที่ อ.แม่สาย มี 372 คน ส่วนใหญ่มีอาการแสบจมูกและเจ็บคอ



- นายพุดพิงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า ข้อเสนอให้ทางจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติจากภาวะฝุ่นละออง ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาหลายด้าน ส่วนการดูแลด้านสุขภาพประชาชน ได้เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลไว้รองรับ และส่งเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเปราะบาง

- นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่ แกลงสั่งยกระดับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นพิษทันที เร่งจัดหาหน้ากากอนามัย N95 แจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หากค่าฝุ่นพิษเข้าขั้นวิกฤติให้ทุกรพ.ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ยืนยันในพื้นที่ควบคุมการเผาได้ดี แต่ฝุ่นควันที่เข้ามาเป็นหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านทำให้เชียงใหม่เผชิญวิกฤติหมอกควัน

- รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์และอาจารย์ประจำหน่วยวิชาการระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤติและภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กล่าวว่า มีผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัวในรพ.เพิ่มขึ้น ที่รพ.มหาสารนครเชียงใหม่ มีผู้ป่วยเข้าตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉินจำนวนมาก แต่ไม่สามารถเข้าพักรักษาตัวในรพ.ได้เนื่องจากหอผู้ป่วยเต็มต่อเนื่อง

- น.ส.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า ประกาศเลื่อนนัดผู้ป่วยแต่ละรายตามความเหมาะสม และหันมาใช้วิธีการรักษาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพประชาชน

- นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์ข้อเสนอแนะป้องกันและแก้ไขฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยมีข้อเสนอแนะ อาทิ การประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ หรือสาธารณสุขภัย เพื่อนำงบประมาณออกมาช่วยเหลือประชาชน, การอพยพเด็กเล็ก คนป่วย คนชรา และคนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ไปอยู่ในอาคารที่จัดทำเป็นห้องปลอดฝุ่น, แจกหน้ากากกรองฝุ่นชนิด N95 ให้ประชาชนใช้ทุกคน, สั่งให้ ทุกคน Work from home และลดการเผาในที่โล่งทุกแห่ง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. วิจัยยืนยันคนไทยป้องกันติดโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, soudhitalk) - นพ.สุรศักดิ์ มหาศิริมงคล ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ กล่าวไว้ว่า ทางสถาบันฯ อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการพิเศษในการตรวจเลือดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 2,000 คน ครั้งหนึ่งเป็นคนที่เคยติดเชื้อโควิด 19 มาก่อน และครั้งหนึ่งไม่เคยติดเชื้อ เพื่อหาวิธีเฉพาะที่ทำให้บางคนมีการติดเชื้อซ้ำ อาการรุนแรง ฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้น และหาวิธีบางตัวที่ทำให้คนไม่ติดเชื้อแม้ว่าจะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็ตาม โดยโครงการจะสิ้นสุดในปี 2566 จะสามารถวิเคราะห์ผลได้ประมาณปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า</p> <p>2. แนวทางการฉีดวัคซีนจาก WHO สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์) - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ อัปเดตแนวทางการฉีดวัคซีนจาก WHO สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันว่า กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่ม 608 เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังเข็มสุดท้าย 6-12 เดือน โดยระยะเวลาการฉีดเข็มกระตุ้นให้พิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง เช่น อายุ ระบบภูมิคุ้มกัน โดยหญิงตั้งครรภ์ควรฉีดกระตุ้นหลังเข็มสุดท้าย 6 เดือน เนื่องจากเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน หากติดเชื้อมีโอกาสเสี่ยงป่วยรุนแรง ส่วนกลุ่มประชากรอื่น ๆ ที่แข็งแรงดี ควรได้รับวัคซีนสองเข็มแรกและได้รับเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 1 เข็ม</p>	-
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การประชุม สป.สัจจร จ.ลำปาง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (opt-news, thailandplus, thaigov) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นำทีมผู้บริหารส่วนกลาง ประชุมร่วมผู้บริหารส่วนภูมิภาคทั่วประเทศที่จ.ลำปาง เยี่ยมชมผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Smart Hospital รพ.ลำปาง, One Province One Hospital รพ.เกาะคา และ 3 หมอ on cloud รพ.สต.นาควาง ด้วยการบริหารทรัพยากรร่วมกันทั้งจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกัน ใช้เทคโนโลยีในการบริการ ดูแลประชาชนเชื่อมโยงตั้งแต่ปฐมภูมิถึงระดับเชี่ยวชาญ ขยายบริการไปหาประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมมอบต้นกล้าพระศรีมหาโพธิ์จากกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้บริหารทุกจังหวัดนำไปปลูกเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากร</p>	-
<p>ลดการบริโภคหวาน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, Radio-สวท., สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, ข่าวสด, ผจก., prd, ch3, pptvhd36, workpointtoday, thansettakij) - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รดี อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เปิดงานมหกรรม “ประเทศไทย หวานแค่ไหนพอ” จัดโดยกรมอนามัย ร่วมกับ อัย. สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล สสส. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่า เป็นความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันปรับเกณฑ์ความหวานของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของประเทศไทยให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน โดยยึดเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดที่ร้อยละ 5 ส่งผลให้ในขณะนี้มีภาคธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มรายใหญ่เข้าร่วมนโยบาย “หวานน้อยสั่งได้” จำนวน 27 แบรินต์ รวมทั้งร้านค้าที่เป็น Local Brand ทั่วประเทศ อีกจำนวน 2,355 ร้าน ด้าน นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติปี 60 - 62 พบคนไทยบริโภคน้ำตาลทรายประมาณ 2.5- 2.6 ล้านตัน นิยมดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาล เฉลี่ย 3 แก้วต่อวัน กินน้ำตาลเฉลี่ย 100 กรัมต่อคนต่อวัน เกินข้อกำหนดองค์การอนามัยโลกที่แนะนำไม่เกิน 25 กรัมต่อวันถึง 4 เท่า ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากขึ้น</p>	-
<p>วันโรคไทยติดบัญชีป่วยสูง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ประธานคกก. MIU สธ. เผย สธ.ตั้งเป้ายุติวันโรคภายในปี 2578 โดยปี 2564 ไทยออกจากรายชื่อประเทศที่มีปัญหาวันโรคคืออย่างมากที่สุดในโลกได้สำเร็จ แต่ยังคงอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่มีผู้ป่วยวันโรครายใหม่สูงสุด ทั้งนี้ ผลการวิจัยปัญหาและพัฒนาข้อเสนอการควบคุมวันโรคในประชากรแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ อ.แม่สอดจ.ตาก และ จ.สมุทรสาคร มีข้อเสนอ คือ 1.ควรบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ พัฒนาระบบการดูแลและป้องกันวันโรคที่ครอบคลุมประชากรแรงงานข้ามชาติทุกกลุ่ม ให้ได้รับการคัดกรองและดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง 2.ควรร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ และกองทุนโลก เพิ่มความครอบคลุมการคัดกรองโรคและให้ยารักษาวันโรคที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ และ 3.พัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการควบคุมวันโรคในแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นประเด็นด้านความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ประเภท ดันแบบความสำเร็จ ในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สืตเก่าที่เด่นที่ อุทิศตนและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและเทชชาติ</p>	-
<p>ซีเซียม-137</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, MCOT NEWS FM 100.5,ทีวีช่อง 3,TNN, ทีวีช่อง 5, มติชน, ผจก., 77 ข่าวเด็ด, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, sonhditalk, js100, thaipost, news1live, one31, thansettakij, thailandplus, ch7, thebetter, workpointtoday, thaigov)</p> <p>- นพ.สุเทพ เพชรหมาก ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 6 กล่าวถึงผลการสอบสวนโรคในเด็กกนร. รร.บ้านโคกกระท้อน ต.ลาด ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงงานหลอมเหล็กที่มีการหลอมซีเซียม-137 ทอยยมีอาการป่วยต่อเนื่อง 25 คนว่า ได้รับรายงานผลการสอบสวนโรครณดังกล่าวจากนพ.สสจ.ปราจีนบุรี ว่าจากการลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกันระหว่าง สคร.ที่ 6 จ.ชลบุรี สสจ.ปราจีนบุรี และรพ.กบินทร์บุรี พบว่า ตั้งแต่วันที่ 21-27 มี.ค.66 มีอาการป่วย 25 คน ผลตรวจพบเชื้อ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2) ไม่เกี่ยวข้องกับซีเซียม-137 ขณะที่ผลตรวจปัสสาวะคนงาน 52 คน ไม่พบการเปราะเปื้อน ของซีเซียม-137 เช่นกัน</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงผลการสำรวจความเห็นของประชาชนต่อเหตุการณ์ ผ่านทางอนามัยโพล ตั้งแต่วันที่ 23-24 มี.ค.66 จำนวน 379 คน พบว่า ประชาชนได้ทราบข่าวและรู้สึกกังวลมากถึงร้อยละ 75.5 สำหรับเหตุผลที่ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับซีเซียม-137 ที่พบมากที่สุด คือ การแพร่กระจายและตกค้างใน สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 93.7</p>	-
<p>วันสุขภาพช่องปากโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นในประธานกิจกรรมรณรงค์ เนื่องวันสุขภาพช่องปากโลก ณ กรม อนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (World Dental Federation) กำหนดให้วันที่ 20 มี.ค.ของ ทุกปี เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ช่องปาก ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการใช้ชีวิตประจำวันและสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งโรคในช่องปากสามารถป้องกันได้ หากให้ ความใส่ใจดูแล โดยมี "น้อง Toothie" ตัวบิวเวอร์เป็นสัญลักษณ์ของวันสุขภาพช่องปากโลก เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีฟันแข็งแรง พร้อมชวนคนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปาก ด้วยการแปรงฟันสูตร 2-2-2 และควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน</p>	-
<p>ยกระดับคลินิกกายอุปกรณ์เทียมชนิดซิลิโคน สู่ความเป็นเลิศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (The Reporters, thecoverage)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันสิรินธรฯ ให้ความสำคัญกับปัญหาของผู้ป่วยหรือคนพิการที่ สูญเสียอวัยวะ มีเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านคลินิกกายอุปกรณ์เทียมชนิดซิลิโคน (Silicone Clinic) ดูแลให้ครอบคลุมในทุกด้านของการรักษา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม โดยการออกแบบและผลิตกายอุปกรณ์ เทียมชนิดซิลิโคน เช่น นิ้วมือ นิ้วเท้า เพื่อคืนรูปร่างลักษณะที่ใกล้เคียงปกติ รวมถึงความสามารถและหน้าที่การทำงานของ อวัยวะบางประการที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข</p>	-
<p>ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดันคุ้ม เลขาธิการ อย. ลงพื้นที่ จ.สงขลา ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ แหล่งเลี้ยงผึ้งโพรงราย ใหญ่มากกว่า 1,000 รัง รับการถ่ายทอดความรู้จากโครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ เรื่องการเลี้ยงผึ้ง โดย สามารถนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นน้ำผึ้งแบบขวด สบู่ก้อน สบู่เหลว และสร้างรายได้ให้วิสาหกิจและชุมชนเป็นจำนวนมาก</p>	-
<p>เดือนพระรักษาโรคเดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ผจก., ข่าวสด, ch7, nationtv)</p> <p>- สสจ.พัทลุง เดือนประชาชนอย่าหลงเชื่อพระภูมิพิต สำนักสงฆ์บ้านยายชลุย ต.ท่าแค จ.พัทลุง หลังใช้โรงเรียนเก่า เปิดสำนักสงฆ์รักษาชาวบ้านมากกว่า 5 เดือน ทำคนป่วยอัมพฤกษ์เป็นแผล จับหญิงนอนนอนแคร่ย่างไฟ ระบุนุ เป็นการรักษา เดือน ยังไม่ได้ขออนุญาต ล่าสุด ผอ.สำนักพุทธ ฯ ลงตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่พบตัว</p>	-
<p>เดือนระวังโรคช่วงร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ch7)</p> <p>-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลห่วงใยสุขภาพประชาชน เนื่องจากหลายพื้นที่มีอากาศร้อน มากกว่าปีที่ผ่านมา อาจเจ็บป่วยจากโรครวมแดดจนถึงขั้นหมดสติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเสียชีวิตได้ พร้อม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ขอให้ดูแลสุขภาพตนเอง และไม่ประมาทจากการทำงานกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งแดดร้อนจัด ทั้งนี้ หากพบผู้ป่วยจากภาวะอากาศร้อนให้ช่วยเหลือเบื้องต้น แล้วรีบนำส่ง รพ.ที่ใกล้ที่สุด หรือขอความช่วยเหลือสายด่วน 1669</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ สกู๊ปพิเศษ</p> <p>-ในช่วงนี้คนไทยจำเป็นต้องกลัวพิษจาก ฝุ่นPM 2.5 ที่สามารถทำให้เจ็บป่วยรุนแรงได้ ในช่วงฤดูร้อนที่มีสภาพอากาศร้อนจัด มีค่าเตือนให้ต้องระวังการป่วยจาก 2 กลุ่มโรคสำคัญ คือ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน รวมทั้งยังมีภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นได้บ่อย ๆ คือ ภาวะฮีทสโตรก เน้นย้ำให้ระวังและไม่ประมาท</p>	
<p>ปิดคลินิกศัลยกรรมหน้าอกเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า มติชน, สยามรัฐ, INN, ch3plus, thaipbs)</p> <p>- ความคืบหน้า กรณี น.ส.กนกวรรณ วัย 37 ปี กลับจากประเทศบาห์เรนเพื่อทำศัลยกรรมหน้าอกที่คลินิกในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เสียชีวิตหลังผ่าตัดไม่ถึง 6 ชม. ญาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชันสูตรศพอีกครั้ง เนื่องจากเชื่อว่าเกิดจากการผ่าตัดหน้าอก ต้องการให้ทางคลินิกรับผิดชอบ โดยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ มารีเช่ คลินิก บน ถ.บอนด์สตรีท เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พบเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ปิดทำการชั่วคราว ติดป้าย “ปิดให้บริการ ไม่มีแพทย์” ต่อมา สภ.ปากเกร็ด กองกฎหมาย สป.สธ. และจนท.สพส. ร่วมตรวจสอบและสั่งปิดคลินิกทันที เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตรับรองในการผ่าตัด และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยได้เชิญเจ้าของคลินิกและแพทย์ที่ทำการผ่าตัดไปสอบปากคำที่ สบส. ในวันที่ 31 มี.ค.66</p>	-